

Source : ข่าวหุ้น

Date : 24 มี.ค. 2563

Page : 10

No: 63064375

'กกพ.'เตรียมระบบ รับมือคนแห่ใช้สิทธิ์ คืนเงินประกันไฟฟ้า

"สนธิรัตน์" กำชับ กกพ. เร่งตรวจความพร้อมระบบการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า รองรับประชาชนกว่า 22 ล้านราย แท้ตรวจสอบสิทธิ์ขอคืนเงินวันที่ 25 มี.ค.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้กำชับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งไปตรวจความพร้อมของระบบการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนทั่วไปและเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ทั้งในส่วนของกรมการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เริ่มเปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป คิดเป็นวงเงิน 3.27 หมื่นล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ 22.17 ล้านราย

โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้ยื่นขอจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ขอผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และระบบออนไลน์ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมระบบรองรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะต้องอำนวยความสะดวกประชาชน ให้ได้รับเงินคืนเร็วที่สุด ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับคืน และให้ผู้บริการไฟฟ้าคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 ซึ่งต้องคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่วางหลักประกันตามประเภทของขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และจะไม่มี การเรียกเก็บเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจาก ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่อีกต่อไป ยกเว้นกรณีเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจากประเภทที่ 1 และผู้ใช้ ไฟฟ้าประเภทที่ 2 ไปเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม กกพ. และการไฟฟ้าฝ่าย จาหน่าย ได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศมา อย่างต่อเนื่อง ในช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคาดว่าผู้ที่ มีสิทธิ์จะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการยื่นผ่านระบบแอปพลิเคชันเป็นระบบที่ ทำงานอย่างต่อเนื่อง

"กกพ. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เรื่อง การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 แล้ว โดย กฟน. และ กฟภ. จะเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ และลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.นี้ ตาม ช่องทางที่กำหนดไว้และเริ่มทยอยคืนเงินให้ ประชาชนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่า มาตรการคืน เงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจฐานรากตลอดช่วงเดือนเม.ย.นี้ สามารถ นำไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าหรือเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น ส่วนจำนวนเงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวงเงินที่วาง ประกันหรือขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าตามประกาศของ กกพ. อาทิ หากเป็นระดับครัวเรือน เงินคืนก็ อยู่ตั้งแต่ 300-6,000 บาท ส่วนประเภทกิจการ ขนาดเล็กนั้นตัวเลขเงินคืนจะเป็นหลักหมื่น บาทขึ้นไป ■